

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม คปก.พม.ครั้งที่ ๒๗๔/๕๗-๖๐
วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยงาน
รมว.พม.	<p>๑. การประชุม ครม. โดยมี นรม. เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐ มีเรื่องที่ พม. เสนอ ครม. เพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง คือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานขยายผลการทำงานทุกมิติ เช่น สภาพแวดล้อม การออม และ รมว.พม. จะลงพื้นที่ต่อไป</p> <p>ประเด็นสำคัญที่กระทรวงควรรับทราบและดำเนินการ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐบาล ๔.๐ / การจัดซื้อยาง / การเฝ้าระวังพายุ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - การเพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกต้นไม้เพิ่ม - ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ดีขึ้น - ภาวะเงินบาทเริ่มแข็งตัว - การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑) ขอให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับตำบล อำเภอ - การนำปรัชญาพอเพียงมาใช้ - การประเมินประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ ในเรื่อง การทำประมง การแก้ไขปัญหา IUU Fishing (ระดับใบเหลือง) และการต่อต้านการค้ามนุษย์ TIP Report (Tier 2 Watch list) - การสร้างการรับรู้สำหรับประชาชน/ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พบปะ ประชาชน 	ทุกหน่วยงาน
	<p>๒. การกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. รมว.พม. พบเด็กชายอายุ ๘-๑๐ ปี มีความสามารถทางการเล่นดนตรี(กีตาร์)และร้องเพลง และทำการแสดงเปิดหมวก ได้เข้ารับบริการที่ พม. ในการทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดระเบียบคนขอทาน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการดำเนินการตามกฎหมาย และส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ</p> <p>๒.๒ ขอชมเชย น.ส.ชุตินา เนตรสุริวงศ์ ตัวแทนผู้บกพร่องทางการได้ยินของประเทศไทยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Miss Deaf World 2017 (การประกวดความงามสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน) ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าประกวดเวทีค้นหานางแบบ ANNI MAN & WOMAN 2017 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานให้กำลังใจ และส่งเสริมศักยภาพ ต่อไป</p> <p>๒.๓ การขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย/คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนการทำงานต่อไป</p> <p>๒.๔ การประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ ปี ๒๕๖๐ (ก.ย. ๒๕๖๐) ขอให้ดำเนินการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า เหมาะสม</p> <p>๒.๕ การขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ จากการร่วมบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ และคาดว่าจะรายงานเสนอ ครม. เพื่อทราบในวันอังคารที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ นี้</p> <p>๒.๖ การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม เน้นย้ำผลลัพธ์ของการทำงาน การเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับงบประมาณ ทำงานตามเป้าหมาย เป็นไปตามระยะเวลา - การเตรียมการจัดทำแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ในปีถัดไป โดยมีการวิเคราะห์ SWOT <p>๒.๗ การนำองค์กรของผู้นำหน่วย การพัฒนาบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ดี อาทิ การไหว้/เคารพ การแต่งกายเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นการนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ</p> <p style="text-align: right;">หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๓๓๖๙ ลว. ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p>	<p>พส./ดย.</p> <p>พก.</p> <p>กคช./พอช./ ทน.ผต. สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

(นางสาวลักขม ชชาติพุทธพงศ์)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ออ. พอ.ทอ, กลุ่ม และ สมท. ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการตามข้อสั่งการ
ตามข้อ 2, 2.1, 2.6, 2.7 (นางสาววิภาภรณ์ มะลังพันธ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐